



ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
เรื่อง บัญชีรายชื่อบุคคลที่อยู่ในทะเบียนบ้านกลางติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๐ ปี  
โดยไม่มี การเคลื่อนไหวกทางทะเบียน

ด้วยระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ กำหนดให้สำนักทะเบียนกลางทำข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรให้ทันสมัย โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม จำหน่าย ยกเลิก แล้วแต่กรณี สำหรับข้อมูลที่มีลักษณะ (๖) รายการบุคคลที่อยู่ในทะเบียนบ้านกลางติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๐ ปี โดยไม่มี การเคลื่อนไหวกทางทะเบียนราษฎร ให้จำหน่าย รายการบุคคลนั้น และหนังสือสำนักทะเบียนกลาง ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๖๒ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนราษฎร กำหนดให้สำนักทะเบียนท้องถิ่นจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อ ปิดประกาศไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน เพื่อให้บุคคลที่มีชื่อ อยู่ทะเบียนบ้านกลางมาติดต่อเพื่อแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลางไปเข้าทะเบียนบ้านที่อาศัยอยู่จริง ในปัจจุบัน

เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการของสำนักทะเบียนกลาง ด้วยความถูกต้องและทันสมัย สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลที่อยู่ในทะเบียนบ้านกลางติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๐ ปี โดยไม่มี การเคลื่อนไหวกทางทะเบียน ตามบัญชีรายชื่อ แนบท้าย หากท่านเป็นบุคคลตามบัญชีรายชื่อดังกล่าว โปรดมาติดต่อเพื่อแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง ไปเข้าทะเบียนบ้านที่อาศัยอยู่จริงในปัจจุบัน ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ หากพ้นระยะเวลาตามที่กำหนด นายทะเบียนจะดำเนินการจำหน่ายรายการบุคคลของท่านออกจากฐานข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ตามระเบียบต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเพชร ภูมมา)

นายทะเบียนท้องถิ่นเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

## รายงานข้อมูลการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนราษฎร

ที่	สำนักทะเบียน	1. กรณีมีรายการอยู่ทะเบียนบ้านกลางเกิน 10 ปี						2. กรณีแจ้งย้ายออกเกินกว่า 30 วัน									
		จำนวน ทั้งหมด	จำนวน		ขอคืน รายการ	อื่นๆ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	(1) กรณีแจ้งย้ายออกเกินกว่า 10 ปี				(2) กรณีแจ้งย้ายออกเกินกว่า 30 วัน					
			สนท. จำนวน	สำนัก ทะเบียน กลาง จำนวน				จำนวน ทั้งหมด	ขอคืน รายการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	จำนวน ทั้งหมด	ย้ายเข้าทะเบียนบ้านกลาง		อื่นๆ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
สนท. จำนวน	สำนัก ทะเบียน กลาง จำนวน	จำนวน ทั้งหมด	ขอคืน รายการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	จำนวน ทั้งหมด	สนท. ย้าย	สำนัก ทะเบียนกลาง ดำเนินการ ย้ายให้	อื่นๆ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ								
1	เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	1,081	652	379	6	9	35	416	57	353	5	0	743	663	22	50	8